



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๔๓๐/๒๕๕๖

เรื่อง เสนอขอผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการศาสนสมบัติ

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นระเบียบที่ประกาศใช้เพื่อแก้ไขระเบียบกรรมการศาสนา ว่าด้วยกรรมการศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๑๗ และตามระเบียบดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดการศาสนสมบัติ เพื่อทำหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาวางระเบียบแบบแผนในการจัดประโยชน์ กำหนดหลักการเงื่อนไขในการขอเช่า พร้อมทั้งกำหนดค่าเช่า เงินบำรุงศาสนสมบัติกลาง เงินบำรุงวัดและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง และกิจการอื่นอันเกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์ที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายและตามระเบียบ ฯ ข้อ ๔ (๑) กำหนดให้มีพระภิกษุซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ รูป เป็นที่ปรึกษา จึงได้นำเสนอมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณา และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแนบหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนภูมิภาค หนังสือของกระทรวงวัฒนธรรมที่แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในเรื่องดังกล่าว และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับการมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนมา

พร้อมกับเรื่องที่เสนอด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวแล้ว ได้นำเสนอมหาเถรสมาคมในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติให้นำระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการจัดการศาสนสมบัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) พิจารณาแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมมีมติควรให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอมหาเถรสมาคม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ

๑. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) เสนอ

๒. ให้มีผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการศาสนสมบัติ จำนวน ๒ รูป คือ

๑. พระธรรมสิทธิเวที วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

๒. พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ)

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ
เลขาธิการมหาเถรสมาคม